



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'พาณิชย์' เร่งจัดสมดุลงานน้ำมันปาล์ม หลังราคาพุ่งเล็งถกพลังงานเบรกB7	กรุงเทพธุรกิจ
2. 'นฤมล' ช่วยเกษตรกรใช้เกษตรสมัยใหม่พัฒนาชีวิต	แนวหน้า
3. 'อัครา' หนุนยกระดับการพัฒนาเกษตรในพื้นที่	เดลินิวส์
4. ผู้ตรวจฯ ร่วมถกเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเกษตรป่าไม้ภูมิภาคอาเซียน	แนวหน้า
5. ทุ่ม 2.5 พันล้านฟื้นฟูเกษตรกรน้ำท่วม	ไทยรัฐ
6. กรม.จัดอีก 2.5 พันล.ฟื้นฟูท่วม	ข่าวสด
7. ทุ่ม 2.5 พันล้านฟื้นฟูเกษตรกร แอ่วเหนือไม่ปัง	ไทยโพสต์
8. ถก 5 ผู้นำ อีจิ้นจีน-เวทีลุ่มน้ำโขง	ข่าวสด
9. แท้เที่ยวสัมผัสหนาว เขาใหญ่-ภูชี้ฟ้าแน่น ทางเดินที่ดอยปู่ยคึก รบ.เทงบ2.5...	มติชน
10. กรมฝนหลวงฯ ประชุมเพิ่มองค์ความรู้	แนวหน้า
11. งานเกษตรรวมใจรักดีฯ บริการเกษตรกรรับฤดูผลิตใหม่	แนวหน้า

'พาณิชย์' เร่งจัดสมดุลน้ำมันปาล์ม
หลังราคาพุ่งเล็งถกพลังงานเบรก B7
> 10

'พาณิชย์' เร่งจัดสมดุลน้ำมันปาล์ม หลังราคาพุ่งเล็งถกพลังงานเบรกB7



ราคาราคาผลปาล์มทะลุ

สัปดาห์สุดท้ายต.ค.67

กก.ละ 7.75 บาท

สูงขึ้นจาก กก.ละ 7.32 บาท

เพิ่มขึ้น 5.87%



ราคาน้ำมันปาล์มดิบ(กรุงเทพ)

กก.ละ 44.53 บาท

สูงขึ้นจาก กก.39.72 บาท

เพิ่มขึ้น 12.11%



สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ

ตามระบบฐานข้อมูลมิเตอร์ปาล์ม

0.22 ล้านตัน

ที่มา: กรมการค้าภายใน, สกต.

6/11/2567

กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ

ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง
ยังไม่ปรับราคา-ปริมาณเพียงพอ

● **ปราณี หมีแปงวาริ**
pranee_mue@nationgroup.com

กรุงเทพธุรกิจ ● "พาณิชย์" เร่งจัดการ
สมดุลน้ำมันปาล์มหลังราคาพุ่งช่วงผลผลิต

ขาดแคลนเหตุแล้งต้นปี เตรียมถก "พลังงาน"
เบรกสูตรB7 ดึงเหลือ 5% คมเข้มล็อกอบนำเข้า
ห่วงทำตลาดป่วน ด้านผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง
ยังไม่ขึ้นราคา ยันปริมาณเพียงพอ

นายกรณิจ โนนชัย รองอธิบดีกรมการ
ค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมอาจจะพิจารณา
หารือกับกระทรวงพลังงานในเรื่องของการ
พิจารณาการผลิตน้ำมันจากสูตร B7 เป็น B5
ในช่วงที่ปริมาณผลปาล์มมีไม่มาก และจะ

ติดตามให้มีความสมดุลระหว่างผลผลิต
และราคาต่อไป

ล่าสุด กรมการค้าภายในได้เชิญสมาคมผู้
ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อติดตามสถานการณ์
และกำกับดูแลสินค้าน้ำมันพืชบรรจุขวด
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยสมาคมฯ
ยืนยันยังไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันถั่วเหลือง
เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนผู้บริโภค
ในช่วงที่น้ำมันปาล์มขวดมีแนวโน้มปรับ

ราคาสูงขึ้นซึ่งน้ำมันถั่วเหลืองจะสามารถใช้ทดแทนน้ำมันปาล์มขวดได้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการไม่ขึ้นราคาดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้ น้ำมันปาล์มขวดได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากที่กรมได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองไม่ให้ขึ้นราคาน้ำมันถั่วเหลืองแล้วอยากเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองเป็นทางเลือกทดแทนในครัวเรือน เนื่องจากตอนนี้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองไม่สูงหากเทียบกับน้ำมันปาล์ม โดยคิดว่าจะสามารถมีจำหน่ายเพิ่มเติมได้ประมาณวันละ 150,000 ขวด

ยังสต็อกน้ำมันปาล์มมีเพียงพอ

"กรมจะติดตามปริมาณสต็อกตลอดระยะ

นี้เพื่อการบริหารจัดการปริมาณในท้องตลาดให้มีความเหมาะสม และจะมีการหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรเรื่องการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มต่อไป"

ทั้งนี้กรมการค้าภายใน สั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดในห้างค้าส่ง-ค้าปลีก และห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ สืบเนื่องจากห้างค้าส่ง/ค้าปลีก ได้ให้ความร่วมมือตรึงราคาน้ำมันพืชให้นานที่สุดและพร้อมจัดช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จากการสำรวจสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ในห้างค้าปลีกค้าส่ง พบว่า สินค้ามีเพียงพอ ไม่มีขาด ส่วนใหญ่ปริมาณสต็อก

ราคาเก่าเฉลี่ยอยู่ได้ ประมาณ 7-10 วัน บางห้างมีสต็อกราคาเก่าสามารถอยู่ได้ประมาณ 15-30 วัน และราคาน้ำมันปาล์มขวดในห้างค้าส่ง-ค้าปลีกและห้างท้องถิ่น ณ วันที่ 1 พ.ย. 2567 อยู่ที่เฉลี่ย 43-50 บาท/ขวดลิตร เช่น นครราชสีมา ราคา 46-49 บาท ศรีสะเกษ 43-48 บาท ชัยนาท 47 บาท เชียงใหม่ 44-48 บาท

ในส่วนของตลาดสดทั่วไป ราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดอาจสูงกว่าในห้างทั่วไป เนื่องจากผู้ค้าบางรายอาจซื้อน้ำมันปาล์มขวดจากห้างค้าส่ง-ค้าปลีก มาจำหน่ายอีกต่อหนึ่งหรือสองต่อ ซึ่งได้ให้สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดติดตามราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด

เช่นกัน โดยจากการลงพื้นที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ณ วันที่ 1 พ.ย. 2567 อยู่ที่เฉลี่ย 45-55 บาท/ขวดลิตร เช่น เชียงใหม่ 47-50 บาท กาฬสินธุ์ 48-55 บาท สุรินทร์ 50 บาท แพร่ 46-49 บาท ลำพูน 45-50 บาท

จับมือโรงสกัด-กลั่นงดการส่งออก

ในส่วนการส่งออก กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ร่วมมืองดการส่งออกน้ำมันปาล์มรวมถึงบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคตลอดระยะเวลา 2 เดือนนี้ จึงขอเรียนแจ้งว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำมันปาล์มกักตุนเพราะผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่ ม.ค. 2568 เป็นต้นไป และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มจะประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์ โดยปัจจุบันสต็อกน้ำมันปาล์มดิบตามระบบฐานข้อมูลมีเตอร์ปาล์ม อยู่ที่ 0.22 ล้านตัน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการใช้

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา การจำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศจะเหลือเพียง 2 ชนิด คือ น้ำมันดีเซล B7 หรือ

น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7% ในทุกลิตร ซึ่งจะเป็นน้ำมันดีเซลหลักในการจำหน่าย และน้ำมันดีเซล B20 หรือน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 20% ในทุกลิตร

โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันมีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลอยู่ที่ 7% อยู่แล้ว โดยมีการใช้ไบโอดีเซลอยู่ที่ 4.33 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้น้ำมันปาล์มอยู่ที่ 3.77 ล้านกิโลกรัมต่อวัน และคาดว่าในปี 2567 จะมีการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.66 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้น้ำมันปาล์มจะอยู่ที่ 3.88 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

ปี68 ติমানด์พุ่งเหตุอินโดนีเซียใช้ B40

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน

เดือน ต.ค.จะมีประมาณ 1.113 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.200 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะเลทราย 1.291 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.233 ล้านตันของเดือน ก.ย. คิดเป็น 13.79% และ 14.16% ตามลำดับ เนื่องจากผลกระทบภัยแล้งต้นปี และผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

สำหรับราคาราคาผลปาล์มทะเลรายสัปดาห์นี้ (สุดท้ายเดือน ต.ค.) เฉลี่ย กิโลกรัม(กก.) ละ 7.75 บาท สูงขึ้นจาก กก. ละ 7.32 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้น 5.87% ทำให้น้ำมันปาล์มดิบ(กรุงเทพ) สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 44.53 บาท สูงขึ้นจาก กก. 39.72 บาท ในกับสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้น 12.11%

สถานการณ์ในต่างอินโดนีเซียประกาศแผนประเทศที่จะเริ่มใช้น้ำมันไบโอดีเซล B40 ในเดือน ม.ค. 2568 ทำให้ปริมาณการใช้ น้ำมันไบโอดีเซลจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านกิโลลิตร ในปี 2568 การปรับเพิ่มอัตราผสมน้ำมันปาล์มนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้น

'นฤมล'ช่วยเกษตรกรใช้เกษตรสมัยใหม่พัฒนาชีวิต

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีปิดการประชุม World Food Forum 2024 ภายใต้ธีมอาหารที่ดีกว่าเพื่อทุกคนทั้งในวันนี้และอนาคต "Good food for all, for today and tomorrow" ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ว่าที่ผ่านมา เราได้คำนึงถึงสัญญาณจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือในทุกมิติ ทั้งนโยบายจากภาครัฐ ภาคการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงทุนจากโครงการความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะบทบาทของเยาวชนที่จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารและเกษตร

ศ.ดร.นฤมล กล่าวอีกว่าประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดำเนินการภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG Model" ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม โดย BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดคล้องกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ที่เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยเป็น "ครัวของโลก" เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ การลงทุน โลจิสติกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นผู้นำด้านอาหารและการเกษตร

"ประเทศไทยได้สนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากการเกษตรแม่นยำ ไปจนถึงตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการ

เกษตร สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด อันนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร พัฒนาผลผลิตและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ภายใต้ นโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยประเทศไทยยังตระหนักถึงบทบาทของดินและน้ำต่อความมั่นคงอาหาร และได้ส่งเสริมงานวิจัย การลงทุน เพื่อพัฒนาสุขภาพดิน และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ" ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล ได้กล่าวเชิญชวนผู้นำประเทศ และนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) ที่ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO มีกำหนดระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2567 ที่ กทม.

'อัครา'หนุนยกระดับการพัฒนาเกษตรในพื้นที่



นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย(อบต.) ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ภายใต้ นโยบาย ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการดำเนินงานบูรณาการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย(อบต.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ตามนโยบาย “ตลาดนำ

นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ร่วมกันศึกษาและพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ และประเมินที่สามารถสนองตอบความต้องการในการบริหาร

3.เกิดการบูรณาการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่รกร้างสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบต.) และ 4.เพื่อเกิดความร่วมมือการพัฒนาด้านการเกษตร เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาองค์ความรู้การผลิต การรับรองมาตรฐาน การแปรรูป การตลาด และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อภาคการเกษตร.

ผู้ตรวจฯรวมถก เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านเกษตรป่าไม้ ภูมิภาคอาเซียน

นายอวต ธานี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM-AMAF Leader) ของไทย ร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 46 (The PrepSOM-46th AMAF Meeting) โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าด้านการเกษตรและป่าไม้ (SOM-AMAF) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันในภาคส่วนอาหารเกษตรกรรม และป่าไม้ โดยเฉพาะในด้าน

การส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อการเผาพืชผล รวมถึงการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนความร่วมมือภายใต้กรอบนโยบายอาเซียนนี้

นอกจากนี้ ฝ่ายไทย ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยฝ่ายไทย มีนโยบายลดการเผาในภาคเกษตรอย่างยั่งยืน และอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผา (Good Agricultural Practices For Zero Burning Maize) ทั้งนี้ ฝ่ายไทยขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าว และเร่งดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาด้านการเผาในภาคเกษตรในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

ทุ่ม 2.5 พันล้านฟื้นฟูเกษตรกรน้ำท่วม

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (5 พ.ย.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 67 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวงเงิน 2,553 ล้านบาท รวม 8 โครงการ ทั้งโครงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด การฟื้นฟูพื้นที่เกษตร และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร และการลดภาระหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร พร้อมกันนั้นสั่งการให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำที่ดินรัฐมาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชน แต่กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงกำชับหน่วยงานในสังกัด เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงให้กระทรวงเกษตรฯ อุตสาหกรรม พาณิชย์ เร่งหามาตรการรับมือภัยแล้ง และแนวทางกำจัด การเผาอ้อย และข้าวโพด ที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.ยังอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพิ่มเติมประจำปี 68 เพื่อเสริมสภาพคล่อง

8,540.73 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ โดยเงินจำนวนนี้ให้ตั้งเป็นวงเงินกู้เพื่อชำระค่าเช่าเพลิง ค่าเช่าซ่อม และเสริมสภาพคล่อง ซึ่งการอนุมัติครั้งนี้จะทำให้ ขสมก.ประหยัดการระดมเงินได้ เพราะเสียค่าดอกเบี้ย 5.15 ล้านบาทต่อปี จากเดิม 207.93 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับที่ ครม.ได้อนุมัติการชำระหนี้เงินกู้เดิมของ ขสมก.ปี 68 วงเงิน 21,484.93 ล้านบาท ทำให้ปี 68 ขสมก. จะกู้เงินทั้งสิ้น 30,025.66 ล้านบาท

ขณะที่นายจรัญ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.รับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะตามมาตรา 35 (3) พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ส.ค.67 ทั้งสิ้น 11.728 ล้านล้านบาท คิดเป็น 64.22% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งไม่เกิน 70% และไม่ก้าวล่วง ถ้าเกิน 70% เศรษฐกิจมีปัญหาแน่ “น.ส.แพทองธารสั่งการใน ครม.ว่า การทำนโยบายต้องรัดกุม และมีประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด ซึ่งในรายงานยังระบุด้วยว่า ได้นำเงินไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างรายได้ เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาส และคุณภาพชีวิตประชาชน”.

กรม.จัดอีก2.5พันล.ฟื้นฟูท่วม

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อค้ำประกันแผนงาน โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2567 งบประมาณ 2,553,009,800 บาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยปี 67 จำนวน 8 โครงการ เพื่อนำไปสนับสนุนประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร จำนวน 5 โครงการ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2567 ถึงก.ย.2568 วงเงิน 1,571 ล้านบาท โครงการการสกัดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชเข็มนา และการสนับสนุนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ปี 67/68 วงเงิน 421 ล้านบาท

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2567 ให้สามารถทำการผลิตได้ทันทีหลังน้ำลด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และผลผลิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะเวลาอันสั้น

ทุ่ม 2.5 พันล้านบาทฟื้นฟูเกษตรกรแอ่วเหนือไม่ปัง

ทำเนียบฯ • ครม.อนุมัติ 2.5 พันล้านบาท ฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด ขณะที่ ศปช.แจ้งเตือนเจ้าพระยาน้ำลดต่อเนื่อง คาดส่งภาวะปกติสัปดาห์หน้า ส่วนโครงการ “แอ่วเหนือคนละครึ่ง” ไม่กระเตื้อง เหลืออีก 7,150 สิทธิ หลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ย.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 11.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ วงเงิน 2,553 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ ทั้งโครงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด การฟื้นฟูพื้นที่เกษตร และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร และการลดภาระหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร

นายจรัญ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567 ครอบคลุมเงิน 2,553,009,800 บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(กษ.) เสนอ ทั้งนี้ มติของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศปช.) เมื่อวันที่ 8 ต.ค.67 เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 3,286.6016 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานแผนงาน โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 67 ตามที่ กษ.เสนอ

อ่านต่อหน้า 2

ทุ่ม 2.5 พันล้านบาท

โดยขอให้ กษ.รับข้อสังเกตจากที่ประชุม ศปช. ที่ขอให้ กษ.พิจารณาการใช้งบประมาณเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก ฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในระยะเร่งด่วนหลังน้ำลด และระยะต่อไปในพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ และนำเสนอเข้า ครม. ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลางพิจารณาในรายละเอียดแผนงาน โครงการ ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย กษ.ได้จัดทำแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 67 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากข้อมูลพื้นที่ประสบสาธารณภัย พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,553,009,800 ล้านบาท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นายจรัญ ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศปช.) กล่าวเพิ่มเติมว่าการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา วันที่ (5 พ.ย.67) ที่สถานี C2 ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,361 ลบ.ม./วินาที และปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,441 ลบ.ม./วินาที ดังนั้น ศปช.จึงปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,001 ลบ.ม./วินาที และจะปรับลดการระบายอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในสัปดาห์นี้พื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางแอ่วเหนือรับลมหนาวอย่างต่อเนื่องภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวรับลมหนาวในพื้นที่ภาคเหนือกลับมาคึกคักอีกครั้ง เข้าน้ำอุ่นหมอกที่ยอดดอยอินทนนท์อยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส รวมทั้งภาครัฐได้จัดผืนนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ “รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการแอ่วเหนือคนละครึ่ง ล่าสุดเหลือสิทธิ 7,150 สิทธิ ที่จะได้รับส่วนลด 50% ทั้งที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ส่วนลด 50% รวมมูลค่าไม่เกิน 400 บาท และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย.

ถก 5 ผู้นำ อีจิ้นจีน-เวทีลุ่มน้ำโขง

ภูมิธรรมสวนปม MOU ไล่พบพร.ไปถกบ้อม กฤษฎา 68 เลือกลงบจ.

นายกฯ แพททองธารบินไปคุนหมิง
ประเทศจีน วันนี้ □อ่านต่อหน้า 10

● อีจิ้นจีน □ ต่อจากหน้า 1
ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง และเวทีผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ก่อนเดินทางยาวไปร่วมเวทีเอเปกที่เปรู 10 พ.ย. สังกัดมหาดไทย ตั้งคณะทำงานศึกษาการนำที่คืนรัฐไปสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนพร้อมลุย 'พริษฐ์' ปมแก้รัฐธรรมนูญ ภาคตั้งกรรมการร่วมฯ ถกเอ็มโอยูไทย-เขมรอีก 2 สัปดาห์เสนอกรม.ได้ 'ภูมิธรรม' ไล่ส่งพบพร.กลับไปถก 'บ้อม' ผู้เจรจาเอ็มโอยูในรัฐบาลก่อน 'อีจิ้น' ยินดีให้ความร่วมมือ ป.ป.ช.ขอควเวระเบียนทักษิณช่วงรักษาตัวที่ร.พ.ตำรวจ ยันไม่แทรกแซง 'พ.ต.อ.ทวี' การันตีไม่มีแม่วินาทีที่แวบออกจากกร.พ. กกต.เกาะเลือกตั้ง อบจ. 1 ก.พ.68
อิงขอขยายเวลาขึ้นทรัพย์สิน

เวลา 11.45 น. วันที่ 5 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังประชุมกรม.ถึงสาเหตุการขอขยายเวลาขึ้นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า เนื่องจากกลัวว่าจะยื่นไม่ทัน เพราะงานทุกอย่างรุ่มลึ้มอย่างไรก็ต้องแสดงอยู่แล้ว ที่ขอขยายเวลาเพื่อทำให้ละเอียดและครบถ้วนขึ้น ทางครอบครัวได้ช่วย
เมื่อถามว่าเรื่องหุ้นมีการโอนหรือขายไปแล้วหรือยัง นายฯ กล่าวว่า จัดการทุกอย่างไปแล้ว ต้องเอาข้อกฎหมายมาดูว่าจะทำอย่างไร โดยสามีและพี่สาวช่วยดูเรื่องนี้ควบคู่กับคู่มือกฎหมาย ส่วนเป็นการโอนหรือขายให้แม่หรือพี่สาวขอให้รายละเอียดที่หลัง ขอยังไม่ตอบเรื่องนี้
ได้แจ้งกรม.ทราบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 4 พ.ย. ที่สั่งการกระทรวงต่างๆ

บูรณาการทำงานให้นโยบายสำเร็จได้ เช่น ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายของภาครัฐโดยเฉพะะงบลงทุน และให้แต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทยเร่งศึกษามาตรการ รองรับการขายตัวของเมืองและปรับผังเมืองรองรับการขายตัวภาคอุตสาหกรรม ให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ เร่งหามาตรการรับมือภัยแล้งและแนวทางกำจัดกาเหาอ้อยและข้าวโพด ที่สืบเนื่องมาจากปัญหา PM 2.5

พร้อมลุยพริษฐ์ปมแก้รธน.

น.ส.แพทองธารกล่าวกรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน (ปทช.) ประธานคณะกรร.พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมรับฟังหรือไม่ว่า รับฟัง หากมีอะไรที่ตักคณะคุยหรือคุยกันเป็นทางการให้เป็นกิจจะลักษณะได้ เมื่อถามว่าได้ทำเรื่องขอเข้าพบมาหรือยัง นายฯ กล่าวว่า ไม่มี ได้ยินจากสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก เมื่อถามว่า ถ้าติดต่อมาจะให้เจอตัวหรือไม่ นายฯ กล่าวว่า ได้ ไม่ติดอยู่แล้ว
เมื่อถามว่านายพริษฐ์เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไม่ทันในสมัยนี้จึงจะมาขอ

ความร่วมมือจากนายกฯ น.ส.แพทองธาร กล่าวไว้ เราต้องทำในส่วนที่ทำได้และถูกต้องเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลัง มาอยู่ตรงนี้ทราบว่ามีอะไรจะเกิดขึ้น ในกระบวนการเกินไปนอกจากจะไม่ได้ผลลัพธ์และระหว่างทางจะโดนฟ้องกันด้วย จึงต้องช่วยกันดู เมื่อถามว่าธงของรัฐบาลคือต้องแก้เสร็จในยุคนี้อีกหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เราต้องรับฟังความคิดเห็นให้ครบและต้องคุยกันว่า ไทมีไลน์จะเอาอย่างไรบ้าง เมื่อถามว่ารัฐธรรมนูญมีประเด็นใดเป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศที่ต้องเร่งแก้ นายกฯ กล่าวว่า ต้องทำเรื่องต่อประชาธิปไตยและประชาชนมากที่สุด ขอตอบกว้างๆ แบบนี้แล้วกัน

ร่วมมือปช.ขอเวชระเบียนทักษิณ

ส่วนกรณี ป.ป.ช.ขอเวชระเบียนการ รักษาตัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ จากโรงพยาบาลตำรวจ แต่ยังไม่ได้รับ ในฐานะที่นายกฯ จะเปิดเผยเรื่องนี้ได้หรือไม่ ว่า ให้เป็นไปตามกระบวนการ ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้ว กระบวนการจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น ไม่แน่ใจในหลักของกฎหมายต่างๆ เปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ถ้าตามกฎหมายได้ก็ตามนั้น รัฐบาลก็ยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วจะได้ไม่กระทบต่อ รัฐบาลด้วย

เมื่อถามว่าได้สอบถามกับ พล.ต.อ. กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร.หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า อยากให้เป็นไปตามกระบวนการ และไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรอยู่แล้ว กับผบ.ตร.ก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้ แต่เห็นว่าได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีเรื่อง พ.ร.บ. กู้มกรองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

2 สัปดาห์ขงกรม.ตั้งJTCได้

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ ไม่มีการเสนอเรื่องตั้งคณะกรรมการร่วม ด้านเทคนิค (Joint Technical Committee: JTC) เพื่อพูดคุยเจรจาตามเอ็มโอยู 44 แต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน 2 สัปดาห์จะนำเข้ากรม. ได้ ส่วนเอ็มโอยู 44 ที่คุยกันเมื่อ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อเจรจา เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ทุกรัฐบาล

มีมาแล้วแต่รัฐบาลนี้ยังตั้งไม่เสร็จ

เมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศ ระบุนายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกฯ และรมว.กลาโหมจะป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ นายกฯ กล่าวว่าเดี๋ยวขอ บอกที่เดียว

อนุทินลงพื้นที่เกาะกูด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย เผยว่า สัปดาห์หน้า จะลงพื้นที่ตรวจราชการเกาะกูด จ.ตราด เมื่อถามว่าการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ต้องไปสร้างความเชื่อมั่นเพราะเกาะกูดเป็นของไทย อยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดประเด็นเราก็ไปดูไปให้ กำลังใจชาวบ้าน

นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ในฐานะดูแลหน่วยงานด้าน ความมั่นคง กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้ง คณะกรรมการ JTC จะเสนอต่อกรม.ได้ เมื่อไรว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ จะมีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง การคลัง กระทรวงพลังงาน ตัวแทนกรม สนธิสัญญา กฎศีกาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการชุดใหม่ ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา ขณะนี้ตนยังไม่เห็นรายละเอียด เลิกเอ็มโอยู 44=ไม่รักษาเขตแดน

เมื่อถามว่ากรณีนายกฯ ระบุนายกเล็ก เอ็มโอยู 44 ไทยอาจเสียประโยชน์มากกว่า นายภูมิธรรมกล่าวว่า สนธิสัญญาไทย- ฝรั่งเศสในคอนนั้นฝรั่งเศสขอพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และยกฝั่งจ.ตราดและ เกาะต่างๆ ให้ไทย หากยึดตามสนธิสัญญานี้การแบ่งเส้นเขตแดนเกาะกูดเป็นของไทย มาตั้งแต่ต้น ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง กัมพูชาที่ไม่ได้เคลมเรื่องนี้และรวมถึง ยอมรับในสนธิสัญญา ดังนั้นการนำมาเป็น ประเด็นว่าจะยกเกาะกูดให้จึงไม่เป็นจริง และไม่เกี่ยวกับเอ็มโอยูดังกล่าว เกาะกูด เป็นของไทย 100% ขอให้อยู่ดีเรื่องนี้เพราะ เป็นคำพูดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

เอ็มโอยู 44 เกิดจากการประกาศ ไหล่ทวีป จึงเป็นข้อตกลงที่ให้ไปเจรจากัน ว่าการแบ่งดินแดนในทะเลจะเป็นของใคร

ไทยกับกัมพูชาจึงต้องเจรจากัน หากไทย ยกเลิกตรงนี้ก็เท่ากับว่าไทยไม่รักษาสีทธิ ในเขตแดน

‘โล่พชร.ให้ไปถาม’ป้อม

สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระทรวงการต่างประเทศเสนอยกเลิก เอ็มโอยู 44 เพราะมีแรงกดดันทั้งปราสาท พระวิหารและเรื่องชายแดน รัฐบาล นายอภิสิทธิ์รับหลักการไปดูรายละเอียด และกระทรวงการต่างประเทศขอความเห็น จากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานยืนยัน เอ็มโอยู 44 เป็นกลไกที่ดีที่สุดในการเจรจา ปี 2557 สมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา คำเนินการต่อโดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกฯ ขณะนั้น ไป เสร็จเรื่องเอ็มโอยู 44 พรรคใดพูดเรื่องนี้ ก็ควรกลับไปดูประวัติศาสตร์และข้อตกลง ระหว่างสยามฝรั่งเศส

เมื่อถามว่ากลุ่มการเมืองพรรคพลัง ประชาธิปไตยดีทั้งที่ปี 2557 พล.อ.ประวิตร เป็นประธานเจรจา นายภูมิธรรมกล่าวว่า พลังประชารัฐก็ต้องกลับไปถามหัวหน้า พรรคตัวเองว่าตอนนั้นทำไมถึงไปเจรจา ทวิยันทักษิณไม่เคยแวบ

นายภูมิธรรม ในฐานะกำกับดูแลคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) กล่าวกรณีส.ป.ช. ขอประวัติเวชระเบียน เกี่ยวกับการรักษาตัวของนายทักษิณที่ โรงพยาบาลตำรวจหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ส่งมาให้ว่า ต้องไปถามป.ป.ช.ว่าส่งแล้ว จริงหรือไม่ หากส่งแล้วทำไมยังไม่ได้มา และตำรวจตอบอย่างไรตนไม่สามารถ ตอบแทนได้

ด้านพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า กรมราชทัณฑ์ยินดีให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. มีการสอบสวน หลายรอบ เราปฏิบัติตามกฎหมาย สื่อ สังคมอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องจำ ความหมาย 1.ตัวสถานที่เรือนจำ 437 แห่ง 2.โรงพยาบาล 3.ที่คุมขังอื่น อยู่ใน เจตนารมณ์ของกฎหมายสมัย กสช.เพื่อลด ปัญหาความแออัดในเรือนจำ อยู่ที่ไหนก็ ต้องมีหลักเกณฑ์ มีกฎหมาย ในทางปฏิบัติ

ก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนในเรือนจำ เชื่อว่า กรมราชทัณฑ์จะส่งหลักฐานไปให้

“นายทักษิณอยู่ครบ ไม่มีสักนาทีเดียว ที่ออกมาข้างนอก ท่านก็อยู่แต่ในโรงพยาบาล ไม่สามารถออกจากห้องได้” พ.ต.อ.ทวี กล่าวและว่า การเยี่ยมทักในระเบียบ คำพูด ของคนเปลี่ยนแปลงได้แต่หลักฐานเป็นสิ่ง สำคัญ เราปฏิบัติตามกฎหมาย ถ้าเห็น ว่า กฎหมายไม่ถูกต้องก็ควรไปแก้ ไม่ควรทำ นอกเหนือกฎหมาย

อย่านำเกาะกูดมาเป็นการเมือง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รว.การพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้า พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ ถึงการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลว่า หลักๆ แล้วเป็นเรื่องเอ็มโอยู 44 ปัญหาทั้งหมด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกาะกูด เชื่อว่าทุกพรรค โดยเฉพาะ น.ส.แพทองธาร ระบุแล้วว่า เรื่องเกาะกูดตัดทิ้งไปได้ไม่ได้ อยู่ในข้อ กังวล ประเด็นเกิดขึ้นจากไทย-กัมพูชา ใช้มาตรการลากเส้นแบ่งเขตแดนคนละ แบบกันจึงเกิดพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งในพื้นที่ ทับซ้อนมีทรัพยากรปิโตรเลียมอยู่ใต้ดิน ทำให้ต้องพูดคุยกัน ก็ต้องมี JTC เกิดขึ้น

อย่างเอาประเด็นการเมืองมาสู่ความ ชัดแย้งระหว่างประเทศ การทำงานระหว่าง ไทยและกัมพูชาเป็นการพูดคุยหารือเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมโดยเร็วที่สุด ไม่ได้มีความขัดแย้ง ที่สำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

อธิปไตยของเกาะกูด ย้ำว่าเกาะกูดยังเป็น อำเภอนิ่งที่อยู่ในจ.ตราดของไทย

ปชช.จับตาสัมปทานปิโตรเลียม

นายฉัฐพงษ์ เรื่องปัญญาวุฒิ หัวหน้า พรรคประชาชน (ปชช.) โพสต์เฟซบุ๊ก ปกป้องผลประโยชน์ชาติกรณีไทย-กัมพูชา ประเด็นแท้จริงอยู่ที่ “สัมปทาน”

กรณีพื้นที่อ้างสิทธิในแหล่งทวีปทับซ้อน กัน หรือ OCA ระหว่างไทย-กัมพูชา ประเด็นสำคัญมีมากกว่าเรื่องเกาะกูด และการปักปันเขตแดนระหว่าง กระทรวง การต่างประเทศยืนยันชัดเจนไทยในทาง กฎหมายและในทางปฏิบัติเกาะกูดเป็นของ ไทย แต่ประเด็นน่ากังวลที่ยังไม่ได้พูดถึงกัน

มากนักก็คือการจัดการผลประโยชน์เหนือ แหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ OCA

ขอตั้งคำถามต่อรัฐบาลถึงแผนการ จัดการสัมปทานปิโตรเลียมใน OCA 1.หากเจรจันำไปสู่การเปิดแหล่ง ปิโตรเลียมได้ สัมปทานเหนือพื้นที่ที่ไทย เคยให้แก่บริษัทต่างๆ ทั้งไทยและต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2515 แต่ถูกแช่แข็งไว้เนื่องจากยังไม่สามารถตกลงเรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อน กันได้จะจัดการอย่างไร เปิดประมูลใหม่ หรือไม่ 2.หากประมูลใหม่รัฐบาลจะ จัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เปิดช่องให้กลุ่มทุนโคกกลุ่มทุนหนึ่ง เข้ามาแสวงหาความมั่งคั่ง พรรคประชาชน สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง ปิโตรเลียมใน OCA แต่ต้องการให้ ทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างโปร่งใส เป็น ธรรม หากรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลสัมปทาน หรือแถลงแนวทางที่ชัดเจนในการบริหาร ทรัพยากรปิโตรเลียมจะช่วยคลายความ กังวลและข้อครหาต่างๆ

มือบอนทำเนียบค้ำ

ที่สะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบ กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป ประเทศไทย (กปท.) เคลื่อนไหวแสดง จุดยืนเรื่องเอ็มโอยู 44 นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ กปท. ระบุถึงแนวทางการชุมนุม ทางการเมืองว่า ยังคงเดินหน้าตรวจสอบ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นเอ็มโอยู 44 หนึ่งในหลายเรื่องที่ตรวจสอบ ทั้งบ่อน กาลีโน นโยบายเช่าที่ดิน 99 ปี และกรณี ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ วันนี้จะเน้นไปที่ผลประโยชน์ทางทะเล หลังกระทรวง การต่างประเทศแสดงความคืบหน้า JTC และมีแนวโน้มนายภูมิธรรม เป็นประธาน จึงกังวลท่าทีของนายภูมิธรรม จะพูดเรื่อง ผลประโยชน์ด้านพลังงานก่อน หากคณะกรรมการชุดนี้ผ่าน กรม. ก็จะกำหนด แนวทางการชุมนุมยึดเยื่อต่อไป

ถกอนุลุ่มน้ำโขง-เออีซีมีกลั

นายจรัญ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เผยว่า น.ส.แพทองธาร มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ

แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program Summit: GMS Summit) ครั้งที่ 8 และการประชุม ผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady- Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 10 วันที่ 6-7 พ.ย.นี้ ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมระดับสุดยอดผู้นำ GMS summit ครั้งนี้จีนเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อหลัก “มุ่งสู่การเป็นประชาคมที่ดีกว่าเดิม ด้วยการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผู้แทนสภาธุรกิจ GMS ร่วมกับผู้นำ 6 ประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเจ้าภาพจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง)

ก่อนบินอเมริกาออกเปกถรูป

ส่วนการประชุม ACMECS ครั้งที่ 10 โดย สปป.ลาวในฐานะประธาน ACMECS จัดประชุมภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ความ เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อเพื่อการรวมตัว ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” มีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา มีเป้าหมายเพื่อทบทวนความ คืบหน้าการดำเนินการภายใต้ 3 สาขาหลัก ของแผนแม่บท ACMECS ปี ค.ศ.2019-2023 ได้แก่ 1.ความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 2.การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ และ 3. การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมี นวัตกรรม โดยเมียนมาจะเป็นประธาน วาระต่อไปปี 2568- 2569

การประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต้องการ ผลักดันบทบาทในมิติอื่นๆ เช่น การเป็น ผู้ประสานงานกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ACMECS รวมถึงการแก้ปัญหาความ ท้าทายร่วม โดยเฉพาะอาชญากรรมข้าม พรมแดน มลพิษทางอากาศ และการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. นายกฯ พร้อมคณะจะเดินทางไปประชุมสุดยอด

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12397

หน้า: 1(บน), 10

Col.Inch: 182.67 Ad Value: 283,138.50

PRValue (x3): 849,415.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถก 5 ผู้นำ อีจิ้นจีน-เวทีลุ่มน้ำโขง

ผู้นำประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชียแปซิฟิก หรือเอเปก ที่กรุงลิมา
ประเทศเปรู

ตั้ง 'รอย' ที่ปรึกษาภูมิธรรม

นายจิรายุ ษยมติกรม. แต่งตั้งข้าราชการ
ทางการเมือง 3 ราย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
เป็นที่ปรึกษาของนายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกฯ นายคารม พลพรกลาง เป็น
รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ สักส่วน
พรรคภูมิใจไทย น.ส.ศศิภานต์ วัฒนจันทร์
เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ สักส่วน
ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ส่วนรอง
โฆษกฯ อีกราย ต้องรอสักส่วนของแต่ละ
พรรคอีกครั้ง

และเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี 11 ราย พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังข์พงศ์ น.ส.ณัททัย
ทิวไผ่งาม นายนิยม เวชกามา นางสุภาภรณ์
กงวุฒิปัญญา นายเอกพร รักความสุข
นายวิวัฒน์ชัย โหดระไวศยะ นายกฤษณนที
อัยยปัญญา นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ และ
นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา

พิชัยปิดตบชื่อ 'กิตติรัตน์' หลุด

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ และรมว.
คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการเปลี่ยน
มาเสนอชื่อ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือบอกร์คธปท. แทน
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง สรุปว่ายังเสนอชื่อ
นายกิตติรัตน์หรือไม่ ไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และต้อง
ไปตามทางกระทรวงการคลังที่เป็นผู้เสนอ

เมื่อถามว่ามีแรงต่อต้านนายกิตติรัตน์
จาก ธปท.หรือไม่ นายพิชัยกล่าวว่า ก็เป็น
ความกึกกั่นจากทั้งสองฝ่าย

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17041

หน้า: 1 (บนขวา), 16

Col.Inch: 65.26

Ad Value: 78,312

PRValue (x3): 234,936

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แห่เที่ยวสัมผัสผืนหนาว เขาใหญ่-ภูชี้ฟ้าแน่น ทางเดินที่ดอยปู่ยดึก รบ.เทงบ2.5พันล้าน...

นายโชติณรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อม นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอเทิง และนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลต๊อบเต่า ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวหลังการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว โดยได้ไปชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสอากาศหนาวและชมทัศนียภาพของภูชี้ฟ้าด้วยตนเอง

นายโชติณรินทร์กล่าวว่า ช่วงนี้เชียงรายมีอุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆ ระบายนี้ลดลงประมาณ 2-4 องศา และมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก ทำให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆ มีความสวยงาม โดยเฉพาะที่ภูชี้ฟ้าสภาพอากาศหนาวเย็นกำลังพอดี มีพระอาทิตย์ขึ้นและตกอย่างสวยงาม หากอุณหภูมิต่ำกว่านี้จะเกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่สวยงาม ขณะนี้พื้นที่มีการฟื้นฟูน้ำท่วมแล้วเสร็จหมดแล้ว จังหวัดเชียงรายพร้อมให้สามารถไปเที่ยวได้ทุกจุด ก็อยากเชิญชวนหนานนี้เข้ามาเที่ยวกันมากๆ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา

กรมฝนหลวงฯประชุมเพิ่มองค์ความรู้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Regional Seminar on Weather Modification 2024” โดยมีนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรม อัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกระดับบุคลากรด้านความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มทักษะให้หลากหลายจนสามารถแก้ปัญหาได้ในอนาคต และบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อม

ในอนาคต 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา วิจัย และปฏิบัติการด้านการตัดแปรสภาพอากาศ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศสมาชิก ผู้การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศได้อย่างเหมาะสม 3.เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางสร้างความเข้มแข็งและการดำเนินงานภายใต้ศูนย์การตัดแปรสภาพอากาศอาเซียน โดยจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมด้านการตัดแปรสภาพอากาศ สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บรรเทาผลกระทบทางอากาศในระดับภูมิภาค

4.เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการตัดแปรสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยให้กับสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นๆ และสามารถร่วมมือด้านการตัดแปรสภาพอากาศกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 5.สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ศูนย์การตัดแปรสภาพอากาศอาเซียนมีประเทศไทย โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก และฝ่ายเลขานุการถาวรของ AWMC ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

งานเกษตรรวมใจกักต้ง บริการเกษตรรับฤดูผลิตใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “เกษตรรวมใจกักต้ง รักในหลวง เพื่อปวงประชาราษฎร์ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี ซึ่งกระทรวง เกษตรฯ ให้ความสำคัญกับนโยบาย การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมี เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีปัจจัย การผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาอาชีพหลัก และอาชีพเสริมควบคู่กันไป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช ประมง

ปศุสัตว์ ดิน น้ำ และน้ำปัจจัยการผลิต ไปพัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการ เพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคง สำหรับรูปแบบการจัดงาน เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ องค์ความรู้ต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้บริการแก่ เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ใหม่ โดยเน้นพัฒนาอาชีพหลักและ ส่งเสริมอาชีพเสริม เช่น การปลูกพืช หลังนา การทำนาลดโลกร้อน การขาย การรับโอนเครดิต โดยมีเกษตรกรและผู้ ที่ สนใจเข้าร่วม 1,000 คน พร้อมกันนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบป้ายสนับสนุน งบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน 9 แห่ง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว เมล็ดพันธุ์ พืชและสารชีวพันธุ์ ปุ๋ยชีวภาพ พันธุ์ สัตว์น้ำ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นต้น